



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง โทร. ๐ ๕๔๖๐ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๕ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ตามที่ โรงพยาบาลภูเพียง ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๐ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรการการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล เพื่อให้ทุกหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติ แล้วนั้น

ผลการดำเนินการได้ส่งประกาศฯ ดังกล่าวให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติแล้วในช่องทางกลุ่ม Line และส่งหนังสือบันทึกข้อความแจ้งเวียนไปยังทุกกลุ่มงาน และขออนุญาต เผยแพร่รายงานฯ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภูเพียง www.phuphianghospital.com เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชรินทร์ ศรีสabanงา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง


- รับทราบและดำเนินการ

(นายชรินทร์ ตีปินตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	- ไม่มีรายงานการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ - แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๐	- ไม่มีรายงานการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา - แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีรายงานการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- ไม่มีรายงานการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค - แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๕	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- ไม่มีรายงานการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ - แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๖	มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	- ไม่มีรายงานการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ - แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๗	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	- ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียน - แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางพัชรินทร์ ศรีสบานา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ